

GUNKUL
เซ็นงานใหม่ **7**
5,142 ล้าน

GUNKULเซ็นงานใหม่5,142ล้าน

● หนุนแบ็กล็อกฟุ้งทะลุ 7 พันล้าน-ย่ำรายได้ปีนี้โต 30%

GUNKUL แจ้งได้เซ็นสัญญางานก่อสร้างโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 3 มูลค่า 5,142 ล้านบาท ของ “กรุงเทพนาคม” แล้ว หนุนงานก่อสร้างในมือฟุ้งทะลุ 7,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้ฟุ้ง 8,000 ล้านบาท โต 30%

นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท กรุงเทพนาคม จำกัด ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างให้กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอพีอีซี ซึ่งเป็นการร่วมค้าระหว่าง GUNKUL และบริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริคคอลลคอนโทรล จำกัด หรือ FEC (ถือหุ้นโดย บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GPD) บริษัทย่อยของ GUNKUL) ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 3 มูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 5,142 ล้านบาท โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 605 กิโลเมตร

ทั้งนี้ การที่กิจการร่วมค้าได้รับงานในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจากการพิจารณาจากบริษัท กรุงเทพนาคม จำกัด แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกิจการร่วมค้าจนเป็นที่ไว้วางใจ ทางบริษัทต้องขอขอบคุณที่บริษัท กรุงเทพนาคม จำกัด ให้ความไว้วางใจในการพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งการนำสายสื่อสารลงดินเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง และคณะ



โคกชา ดำรงปิยวุฒิ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการตามนโยบาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงเดินหน้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้รายได้และกำไรเติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมถึงช่วยสนับสนุนงานก่อสร้างในมือ (Backlog) ให้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันมากกว่า 7,000 ล้านบาท ทำให้มั่นใจ

รายได้ในปีนี้จะเติบโตตามเป้าระดับ 8,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 30% จากปีก่อน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น GUNKUL ราคาเป้าหมาย 3.30 บาท โดยคงประมาณการกำไรปกติปี 2562 ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน แม้กำไรปกติในไตรมาส 1/2562 จะคิดเป็น 11% ของประมาณการทั้งปี อย่างไรก็ตามมองผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2562 เป็นจุดต่ำสุดของปี

สำหรับการเติบโตในไตรมาสที่เหลือจะได้รับแรงหนุนจาก 1) การทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในโครงการโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 86 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน ในช่วงที่เหลือของปี 2) เป็นช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 และ 3) การรับรู้รายได้จากธุรกิจก่อสร้างซึ่งมี Backlog เดิมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ที่รอรับรู้รายได้ในปีนี้ (ในไตรมาส 1/2562 มีการรับรู้รายได้ไปประมาณ 10%) รวมถึงงานใหม่นำสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 3 มูลค่า 5,000 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ช่วง 2 ปีข้างหน้าจะเป็นอีกปัจจัยช่วยให้ประมาณการกำไรปี 2562 จึงมี Downside จำกัด ■